
(สําเนา)รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบางเตย 
สมัยสามัญ สมัยท่ี   ๔   ครั้งท่ี   ๑ / ๒๕๕๖  

วันอังคารท่ี   ๕   พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐   น. 
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบางเตย (ช้ัน ๒) 

............................................................... 
เปดประชุมเวลา ๐๙.๓๐  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
 

นายมานพ เฟองบางหลวง  ขอเปดประชุม การประชุมครั้งนี้เปนการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล 
(ประธานสภาอบต.บางเตย) บางเตย สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี ๑ / ๒๕๕๖ เพ่ือการรายงานรายรับ-รายจาย  
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  การรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 
    พ.ศ.๒๕๕๖ และการพิจารณาการจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  
    กอนจะเขาสูวาระตอไป ขอแนะนํา ผูอํานวยการโรงเรียนบานบางเตย ท่ียายมาดํารง  
    ตําแหนงผูอํานวยการคนปจจุบัน นายทวีพงศ   หลมวงษ  
 

นายมานพ เฟองบางหลวง  ลําดับตอไปขอเชิญนายกอบต.บางเตย ชี้แจงรายงานรายรับ – รายจายประจําป พ.ศ. 
(ประธานสภาอบต.บางเตย)  ๒๕๕๖ และรายงานผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  
 

นายวิทยา ชิวคา   ใหปลัดอบต.บางเตยชี้แจงแทน  
(นายกอบต.บางเตย) 
 

นายณัฏฐพล สุขนันทฬส  (ชี้แจงตามเอกสารแนบท่ี ๑ และ ๒) 
(ปลัดอบต.บางเตย) 
   

ท่ีประชุม    รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบางเตย สมัยสามัญ สมัย
ท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒ / ๒๕๕๖  

 

นายมานพ เฟองบางหลวง  เชิญสมาชิกสภาฯทุกทานไดตรวจรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบางเตย 
(ประธานสภาอบต.บางเตย)  สมัยสามัญ สมัยท่ี๓ ครั้งท่ี ๒ / ๒๕๕๖ วามีขอความใดบางท่ีตองมีการแกไขหรือ  
    เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมหรือไม กอนท่ีจะมีการลงมติรับรองรายงานการประชุมฯ  
    ตอไป เชิญเลขานุการสภาฯ คุณธนิศา รอดรักวงศไท ชี้แจงรายละเอียด  
 

นางธนิศา รอดรักวงศไท  รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบางเตยครั้งท่ีผานมาไดผานการตรวจ 
(เลขานุการสภาอบต.บางเตย) รายงานการประชุมจากคณะกรรมการสภาทองถ่ิน คือคณะกรรมการตรวจรายงาน  
    การประชุมแลว แตยังอาจจะตองมีการแกไข เพ่ิมเติม จึงขอใหสมาชิกสภาฯ ไดรวม  
    กันตรวจสอบและพิจารณาอีกครั้ง   หากมีขอความใดตองแกไขก็ขอใหแจงตอท่ีประชุม 
 

ท่ีประชุม   ไมมีสมาชิกทานใดขอแกไขหรือเพ่ิมเติม  
 

นายมานพ  เฟองบางหลวง  เม่ือไมมีทานใดขอแกไขเพ่ิมเติม จึงขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 
(ประธานสภาอบต.บางเตย)  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒ / ๒๕๕๖  
 

ท่ีประชุม    มีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒ / ๒๕๕๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องกระทูถาม (ถามี)   
 



นายมานพ เฟองบางหลวง  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอกระทูถามหรือไม 
(ประธานสภาอบต.บางเตย) 
 

ท่ีประชุม   ไมมี  
 

นายมานพ เฟองบางหลวง  เม่ือไมมีก็ขอเขาสูวาระการประชุมลําดับตอไป 
(ประธานสภาอบต.บางเตย) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแลวเสร็จ  
 

นายมานพ เฟองบางหลวง  ไมมี 
(ประธานสภาอบต.บางเตย)     
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม  
๕.๑ การพิจารณาจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๗ 

นายมานพ เฟองบางหลวง  ขอเชิญนายกอบต.บางเตยชี้แจงรายละเอียด 
(ประธานสภาอบต.บางเตย) 
 

นายวิทยา ชิวคา   ไดมอบหมายใหปลัดอบต. ชี้แจงรายละเอียด  
(นายกอบต.บางเตย) 
 

นายณัฏฐพล  สุขนันทฬส  เรียน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางเตย   ตามท่ีสภาองคการบริหาร 
(ปลัดอบต.บางเตย) สวนตําบลบางเตย  ไดให ความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  ไปแลวนั้น  แตเนื่องจากงบประมาณรายจาย
ดังกลาวไมเพียงพอในการใชจายในการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีขององคการ
บริหารสวนตําบลหรือดําเนินกิจการเพ่ือบําบัดความเดือดรอนของประชาชนดังนั้น  
องคการบริหารสวนตําบลบางเตย จึงขออนุมัติจากสภาองคการบริหารสวนตําบล
จายขาดเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย การรับเงินการเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององคปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี   ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๘  “ขอ ๘๙ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใช
จายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่นภายใตเง่ือนไข ดังตอไปนี้ (๑) 
ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ซ่ึงเกี่ยวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเปนการเพ่ิมพูนรายได
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดรอน
ของประชาชน ท้ังนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด(๒) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทตามระเบียบแลว(๓) เม่ือไดรับอนุมัติ
ใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
ใหเสร็จส้ินภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไมดําเนินการภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไปท้ังนี้ ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะจายคาใชจายประจํา
และกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการใชจายเงินสะสมใหคํานึงถึง
ฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว 

              



   ยอดเงินสะสม ณ  วันท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖     ๕๖,๔๑๒,๙๙๒.๒๑  บาท 
       หัก   รายไดคางรับ (ลูกหนี้-ภาษีบํารุงทองท่ี)    ๒,๑๒๐.๐๐       บาท 
    จายขาดเงินสะสมคางจาย  -    โครงการ                   ๐.๐๐   บาท 

   คาใชจายประจําและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐   ๒๐,๐๐๒,๑๒๐.๐๐  บาท 
    คงเหลือเงินสะสมท่ีสามารถจายขาดได                ๓๖,๔๑๐,๘๗๒.๒๑ บาท  

   องคการบริหารสวนตําบลบางเตยขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเปนเงิน        ๒๓,๑๗๗,๐๐๐.๐๐   บาท 

เนื่องจากงบประมาณรายจายประจําปไดรับอนุมัติไมเพียงพอแกการใชจาย  ทําให
มีความจําเปนตองจายขาดเงินสะสม  เพ่ือดําเนินการดานตางๆ  ขององคการ
บริหารสวนตําบล  องคการบริหารสวนตําบลบางเตย  จึงไดจัดทําโครงการเสนอ
เพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนตําบลไดพิจารณาใหความเห็นชอบ  จํานวน ๒๐  
โครงการ  โดยมีรายละเอียดแนบทาย 

นายมานพ เฟองบางหลวง  มีทานใดจะซักถามหรือแกไขหรือไม 

(ประธานสภาอบต.บางเตย) 

 

น.ส.วารุณี  แซบู   โครงการของหมูท่ี ๗ เรื่องทําประตูน้ํานั้น ทางเจาของท่ีใหทําสะพานกอนถาไมทํา 
(สมาชิกสภาฯหมูท่ี ๗)  สะพานกอน ก็ไมใหพ้ืนท่ีทําประตูน้ํา 
 

น.ส.วัชรินทรธรณ สมบูรณพงศ ตองมีการหักแบงท่ีดินพรอมยกท่ีดินใหเปนทางสาธารณะใหเรียบรอยกอน 
(ผอ.กองชาง)   จึงสามารถดําเนินโครงการได ขอใหสมาชิกเคลียรพ้ืนท่ีใหไดดวย  
 

นายวิทยา ชิวคา   ขอใหเตรียมเอกสารยินยอมยกใหเปนสาธารณะ ใหสมาชิกผูนําพ้ืนท่ี ทําการเคลียร 
(นายกอบต.บางเตย)  พ้ืนท่ีของหมูของตนใหยินยอมใหเรียบรอยดวย  
 

 

นายมานพ เฟองบางหลวง  มีทานใดจะซักถามหรือแกไขหรือไม 

นายอรรถพล  พลชัย  จากการพิจารณาโครงการจายขาดเงินสะสมโครงการในพ้ืนท่ีหมูท่ี ๑ และ หมูท่ี ๒ 
(สมาชิกสภาฯหมูท่ี ๔)  ตั้งขอสังเกตวาขนาดเสนผานศูนยกลางของทอระบายน้ําบางโครงการอาจเล็กไป
    และไดมีการเผื่อการขยายตัวของชุมชนในอนาคตหรือไม ถาแกไขไดใหเผื่อขนาด
    เสนผานศูนยกลางไปเลย เพราะการวางทอระบายน้ําหรือแกไขมีผลกระทบตอการ
    จราจร    
 

น.ส.วัชรรินทรธรณ สมบูรณพงศ เนื่องจากปญหาสภาพพ้ืนท่ีของหมูท่ี ๑ และหมูท่ี ๒ ไมเอ้ืออํานวยใหทําทอระบาย 
(ผอ.กองชาง)   ขนาดใหญไดเพราะติดบานคน  เสาไฟฟา จึงตองทําตามสภาพพ้ืนท่ี 
 
นายมานพ เฟองบางหลวง  มีทานใดจะซักถามหรือแกไขหรือไม 
(ประธานสภาอบต.บางเตย) 
 

นายมานพ  เฟองบางหลวง เม่ือไมมีทานใดซักถามหรือแกไขจึงขอมติท่ีประชุมอนุมัติจายขาดเงินสะสม 
(ประธานสภาอบต.บางเตย) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
 

มติท่ีประชุม   มีมติอนุมัติเปนเอกฉันท จายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 
 



ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)  
    ๖.๑ กําหนดการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
    ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖  
 

นายวิทยา   ชิวคา   เนื่องดวยวันท่ี ๕ ธันวาคม ของทุกป ทางอบต.บางเตยจะมีการจัดงานวันเฉลิมพระชนม 
(นายกอบต.บางเตย) พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ชวงเชาจัดกิจกรรมในหองประชุม อบต. และชวงเย็น

ทางอบต.บางเตย งดจัดกิจกรรมวันพอแหงชาติ เนื่องจากสถานท่ีไมอํานวยความ
สะดวก ถาใครจะไปรวมงานถวายพระพร สามารถไปรวมงานไดท่ีวัดไรขิง ตั้งแต
เวลา ๑๘.๐๐ น.และขอความรวมมือทุกทานตลอดจนผูใหญบาน กํานัน ผูชวยฯ รวม
กิจกรรมในวันดังกลาวดวยซ่ึงโดยกิจกรรม   ในรอบเชาจะเปนการถวายภัตตาหาร และ
กิจกรรมถวายพระพรจากทางชมรมผูสูงอายุฯมีทานใดจะเสนออะไรเพ่ิมเติมหรือไม 

 

นายนิคม  เจริญลักษณ  ทางชมรมผูสูงอายุฯ จะมีการมอบโล พอดีเดนประจําป ๒๕๕๖ สําหรับปนี้ผูท่ีได 
(ประธานชมรมผูสูงอายุฯ)  รับคัดเลือกใหเปนพอดีเดน คือ นายพุฒิ  พันธตาวงษ หมูท่ี ๒ โดยพิธีจะเริ่ม  
    ประมาณ ๐๙.๐๐ น . – ๑๐.๐๐ น. จึงขอเรียนเชิญทานนายกอบต.บางเตย  
    เปนประธานมอบโลตามเวลาดังกลาวดวย สวนเรื่องของอาหารคาวและอาหาร  
    หวานนั้น จะขอปรึกษาทางทาน กํานัน กฤษดา สุขสมัย วาจะดําเนินการอยางไร 
 
 
 
นายกฤษดา  สุขสมัย  ทางชมรมผูสูงอายุ จัดอาหาร ๒ อยาง , กํานันผูใหญบานอาหาร ๒  
(กํานันตําบลบางเตย)  อยาง, นายกอบต. ๒ อยาง และกํานันผูใหญบานพรอมสมาชิกขนมหวาน ๑ อยาง  
 

นายมานพ เฟองบางหลวง  มีทานใดมีเรื่องอ่ืนๆเสนออีกหรือไม 
(ประธานสภาอบต.บางเตย) 
 

นายณัฏฐพล  สุขนันทฬส  ขอแจงประชาสัมพันธเขารวมงานนิทรรศการและเสวนาโครงการพัฒนาโครงสราง 
(ปลัดอบต.บางเตย)  พ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ ภายใตชื่องาน “สรางอนาคตไทย ๒๐๒๐”
    ณ จังหวัดเพชรบุรี ในวันศุกรท่ี ๘-๑๐  พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จึงขอประชาสัมพันธ
    เชิญชวนเขารวมงาน โดยทานท่ีจะเดินทางใหมาแจงชื่อหลังจบการประชุมครับ  
 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
 

นายมานพ เฟองบางหลวง มีทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม  
(ประธานสภาฯ) 
 

ท่ีประชุม   ไมมีทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีก  
 

นายมานพ เฟองบางหลวง เม่ือไมมีก็ขอขอบคุณทุกทานท่ีเขารวมประชุม และขอปดการประชุม  
(ประธานสภาอบต.บางเตย) 
 
ปดประชุมเวลา ๑๑.๑๐    น. 
 
                ลงชื่อ ................................................................ ผูจดรายงานการประชุม  
          (นางธนิศา  รอดรักวงศไท)  
                  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลบางเตย  



 
                       ลงชื่อ....................................................................ผูตรวจรายการประชุม 
        (นายมานพ  เฟองบางหลวง)  
       ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบางเตย 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดดําเนินการตรวจเรียบรอยแลว 
 
 
ลงชื่อ............................................................... 
         (นายอํานาจ     ประสงคสันติสุข) 
 ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
ลงชื่อ............................................................... 
         (นายบุญมี        นอยประชา) 
    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
ลงชื่อ............................................................... 
            (นายอรรถพล     พลชัย) 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 


